



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ฉบับประจำวันที 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## มศว เตือนเด็กชิวอย่าเอาเปรียบรุ่นน้อง เผยคำสั่งศาลชอบด้วยเหตุผล

อธิการบดีมศว.เผยคำสั่งศาลชอบด้วยเหตุผล เตือนเด็กชิวอย่าเอาเปรียบรุ่นน้อง พร้อมแนะเด็กม.ปลายค้นหาตัวเองตั้งแต่ม.4

(27เม.ย.) ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) กล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งระงับคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองจังหวัดขอนแก่นว่า ต้องขอขอบคุณศาลปกครองสูงสุดที่เข้าใจปัญหาและรู้ว่าไอนี้ดในเบื้องต้นนั้นคืออะไร อีกทั้งยังมองปัญหาได้อย่างตรงเป้าหมาย เพราะการที่จะให้คนจำนวนน้อยมีผลต่อคนจำนวนมากศาลปกครองย่อมรู้ว่าะเกิดผลกระทบกับอะไรบ้าง

อธิการบดีมศว.กล่าวอีกว่า ในเวลานี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)คงต้องทำหน้าที่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระบบ ขณะเดียวกันก็ต้องให้ข้อมูลกับศาลปกครองสูงสุดต่อไป เพื่อให้ศาลปกครองสามารถทำความเข้าใจระบบแอดมิชชันส์ที่เป็นอยู่ได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการสอบครั้งเดียวเพื่อดูผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานั้นมีความสำคัญ เพราะหากไม่ยึดแนวคิดนี้ไว้และออกระเบียบให้สอบได้ 2 ครั้ง 3 ครั้ง การสอบโอเน็ตก็ไม่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้ คำสั่งศาลปกครองสูงสุดจึงชอบด้วยเหตุผล

“การที่กลุ่มเด็กชิวออกมาระบุว่าหากให้มีการสอบโอเน็ตเพียงครั้งเดียวจะทำให้พวกเขาไม่สามารถไปเลือกเรียนในบางคณะได้ เพราะถ้าเรียนในบางสถาบัน และไม่ชอบในสถาบันหรือคณะก็จะได้ออกมาเลือกสอบใหม่นั้น เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ แต่ผมอยากบอกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้นต้องตัดสินใจด้วยเหตุผลและข้อมูลตั้งแต่กำลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ว่าตัวเองอยากเรียนหรือสนใจมีทักษะอยากเรียนด้านไหน ไม่ใช่เลือกไปตามยถากรรม หรือลองเรียนไปก่อน เลือกเรียนแบบขาดเป้าหมาย ขาดหลักการเหตุผล ถ้ายังเป็นเช่นนี้อยู่จะทำให้ระบบการศึกษาแก้ปัญหาเลือกการกวดวิชาไม่ได้ ยิ่งก่อให้เกิดการกวดวิชา ทำให้เกิดความสูญเสียที่นึ่ง สูญเสียงบประมาณ และยังเป็นช่องทางให้บางสถาบันการศึกษาเร่งโฆษณาหาเงินเพื่อให้เด็กที่ต้องการหาที่เรียนในช่วงหนึ่งปี”ศ.ดร.วิรุณ กล่าว

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวต่ออีกว่า ระบบอย่างนี้จะไม่มีทางหมดไปจากสังคมไทย และถือเป็นการสูญเสียไปทางการศึกษา จึงอยากฝากบอกเด็กที่ไปร้องต่อศาลปกครองจังหวัดขอนแก่นว่าอย่าโทษระบบหรือโทษคนอื่นแต่อยากใหพิจารณาตัวเองก่อน อยคิดแต่จะแสวงหาผลประโยชน์เข้าตัวเองเพียงอย่างเดียว แต่ควรจะมีผลกระทบต่อส่วนรวมให้มาก เพราะถ้าดูจากคะแนนจีพีเอ เอเน็จ หรือแม้กระทั่งจีแพ็ค เด็กที่ตั้งใจสอบใหม่นั้นได้เปรียบรุ่นน้องแทบทั้งสิ้น

อธิการบดีมศว.กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า อยากให้นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เริ่มค้นหาตัวเองให้เจอตั้งแต่เริ่มเรียนม.4 - ม.5 เมื่อถึงม.6 จะได้ไม่เกิดปัญหาว่าจะเลือกเรียนสาขา หรือคณะใด รวมไปถึงโรงเรียน อาจารย์แนะแนว อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ที่ต้องช่วยให้เด็กค้นหาตัวเองให้เจอ เด็กจะได้รู้ว่าตัวเองเหมาะที่จะมาสอบตรงกับทางมหาวิทยาลัยหรือจะสอบในระบบแอดมิชชันส์